

Số: 1216 /KL-SYT

Bắc Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA
trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - KHHGD
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017

Giám đốc Sở Y tế đã Quyết định tiến hành thanh tra trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, từ ngày 26/6/2017 đến ngày 12/7/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 03 Trung tâm Y tế và 03 Trung tâm Dân số - KHHGD trên địa bàn 03 huyện của tỉnh Bắc Giang.

Xét Báo cáo ngày 18 /7/2017 của Đoàn thanh tra về kết quả thanh tra trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017,

Kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG

1. Công tác thanh tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ về dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nội dung thanh tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ về dân số - KHHGD năm 2017 bao gồm thanh tra, kiểm tra việc tham mưu, xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình dự án, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục và hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về dân số - KHHGD theo phân cấp và theo quy định của pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi đua khen thưởng, thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

2. Nội dung thanh tra được tiến hành tại từng Trung tâm Dân số - KHHGD và Trung tâm Y tế tuân thủ theo quy trình thanh tra của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật về trách nhiệm triển khai và thực hiện nhiệm vụ về dân số - KHHGD.

3. Tổng số đơn vị được thanh tra là 06 đơn vị, gồm: 03 Trung tâm Dân số - KHHGD và 03 Trung tâm Y tế các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn, Hiệp Hòa. Tại huyện Yên Dũng và Lục Ngạn, mỗi địa bàn đoàn tiến hành làm việc với Trạm Y tế 01 xã để thu thập thông tin về công tác chỉ đạo, quản lý, triển khai nhiệm vụ đối với cơ sở của đơn vị được thanh tra.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Về hồ sơ pháp lý, nhân sự

Có 04/04 đơn vị có triển khai cung cấp dịch vụ KHHGD đều chưa làm thủ tục cấp Giấy phép hoạt động do chưa đủ điều kiện về con người hoặc về cơ sở vật chất

là Trung tâm Y tế các huyện Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Dũng và Trung tâm Dân số - KHHGD Hiệp Hòa.

Có 02/16 cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ KHHGD của Trung tâm Dân số - KHHGD Hiệp Hòa chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo cũng như báo cáo thực hiện công tác dân số - KHHGD trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo và thực tế kiểm tra tại đơn vị, Trung tâm Dân số - KHHGD các huyện đã triển khai đầy đủ các hoạt động từng dự án, chương trình theo kế hoạch. Các đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ đối với các xã, thị trấn thể hiện qua kế hoạch chung cho mỗi dự án và công văn, kế hoạch riêng triển khai từng hoạt động.

Các đơn vị được thanh tra đều đẩy mạnh chương trình phối hợp với các ban, ngành, đơn vị trong huyện như: Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGD cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGD; Trung tâm Dân số - KHHGD phối hợp với Phòng Y tế trong công tác chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân... để thực hiện các hoạt động truyền thông dân số - KHHGD.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của Trung tâm Dân số - KHHGD cơ bản hoàn thành kế hoạch giao.

Các huyện đã tích cực tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí triển khai các mô hình, đề án.

Trong quá trình triển khai, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Yên Dũng chưa lập bảng tổng hợp kết quả khám và siêu âm trong thực hiện mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân và tư vấn, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

3. Công tác quản lý kho hậu cần phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm y tế, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGD và công tác truyền thông

Các đơn vị cơ bản đảm bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường. Trung tâm Dân số - KHHGD các huyện đều lập sổ theo dõi, phiếu nhập kho, xuất kho cho hàng hóa được Chi cục Dân số - KHHGD cấp miễn phí.

* Tuy nhiên, còn một số tồn tại sau:

- Các đơn vị đều thiếu biên bản kiểm nhập hàng hóa kèm theo phiếu xuất kho, phiếu nhập kho phương tiện tránh thai (PTTT), thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao được nhận từ Chi cục Dân số - KHHGD hoặc Trung tâm Dân số - KHHGD;

- Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Hiệp Hòa: chưa lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho của hàng hóa tiếp thị xã hội (TTXH) và xã hội hóa (XHH) theo quy định;

- Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Lục Ngạn: thẻ kho không ghi cụ thể số lô, hạn dùng, hiện tại nội dung này đã được khắc phục (theo báo cáo tại Công văn

số 17/CV-TTDS ngày 12/7/2017 của đơn vị); phiếu nhập kho, xuất kho không ghi nước sản xuất; không lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho của hàng hóa TTXH và XHH năm 2016 theo quy định (có lập phiếu từ năm 2017); một số trang thiết bị được cấp trên trang bị đang bị hỏng (ti vi Sam Sung, máy tính chủ, lưu điện, máy soi cổ tử cung).

- Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Yên Dũng: chưa lập thẻ kho.

- Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa: phòng Tư vấn chăm sóc SKSS được bố trí chung với phòng Tư vấn và khám lao; phòng Thủ thuật không có buồng khám phụ khoa, không có biển tên phòng; hộp dụng cụ không ghi ngày hấp sấy; không lập thẻ kho PTTT; chưa xuất trình được đầy đủ chứng từ kế toán chứng minh việc thực hiện dịch vụ KHHGD tại đơn vị (do kế toán nghỉ phép). Tuy nhiên, ngày 20/7/2017, đơn vị đã xuất trình bản phô tô 01 phiếu nhập kho, 01 phiếu xuất kho ngày 16/5/2015 và 01 phiếu nhập kho, 01 phiếu xuất kho ngày 01/6/2017.

- Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng: Đơn vị báo cáo tháng 6 năm 2013 có được nhận 01 máy siêu âm Fukuda DENSHI. Tuy nhiên trong theo dõi, sử dụng máy còn tồn tại một số vấn đề sau: sổ tài sản không ghi chi tiết tên máy; theo dõi ghi tăng tài sản từ tháng 01/2013 song theo báo cáo của đơn vị tài sản được cấp vào tháng 6/2013; chưa lập Sổ lý lịch máy siêu âm; chưa lập báo cáo công khai tình hình sử dụng máy siêu âm; chứng từ mua thuốc không có dự trù, phiếu nhập kho; không thống nhất về sổ ca đặt dụng cụ tử cung (DCTC) trong các sổ sách ghi chép chuyên môn và chứng từ quyết toán. Hiện tại, đơn vị đã lập sổ lý lịch máy và công khai tình hình sử dụng máy siêu âm, đã tìm lại biên bản giao nhận máy siêu âm vào tháng 12/2012 nên thời gian tăng tài sản vào tháng 01/2013 là hợp lý, đã bổ sung dự trù, phiếu nhập kho trong chứng từ mua thuốc (theo Báo cáo giải trình số 39/BC-TTYT ngày 30/6/2017 và Báo cáo giải trình số 44/BC-TTYT ngày 25/7/2017 của đơn vị).

- Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: không hạch toán vào sổ kế toán các danh mục thuốc, vật tư, phương tiện tránh thai được nhận miễn phí từ Trung tâm Dân số - KHHGD. Hiện tại, đơn vị đã hoàn thiện hạch toán vào sổ kế toán theo đúng quy định: lập phiếu nhập, phiếu xuất kho, mở sổ kho, sổ theo dõi chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa (theo Báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra số 323/BC-TTYT ngày 12/7/2017 của đơn vị).

4. Thực hiện Quy chế chuyên môn trong cung cấp dịch vụ KHHGD

- Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Hiệp Hòa và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa: chưa lập phiếu đặt vòng cho khách hàng đến nhận dịch vụ tại đơn vị. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, tất cả các Trạm Y tế trên địa bàn huyện đều chưa lập phiếu đặt vòng.

- Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa: có tình trạng chênh lệch ngày tháng sử dụng dịch vụ đặt DCTC giữa sổ khám bệnh và sổ theo dõi KHHGD, không thống nhất danh sách khách hàng đặt DCTC giữa các giấy tờ liên quan (02 khách hàng có tên trong sổ theo dõi KHHGD (đặt DCTC) không có phiếu phát thuốc, 01 phiếu phát thuốc (đặt DCTC) không có tên trong sổ theo dõi KHHGD); sổ Siêu âm ghi chưa đầy đủ cột mục.

- Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng: Không vào sổ theo dõi 05 người nhận dịch vụ cấy thuốc tránh thai tại đơn vị. Hiện tại, đơn vị đã vào sổ theo dõi 05 người nhận dịch vụ cấy thuốc tránh thai (theo Báo cáo giải trình số 39/BC-TTYT ngày 30/6/2017 của đơn vị). Trong công tác lập hồ sơ hút thai, phá thai còn một số tồn tại sau:

+ Các hồ sơ không ghi thông tin theo mẫu 1 HSBAPT quy định tại Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 05/4/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án phá thai và không ký tên lãnh đạo, tên người tổng kết hồ sơ bệnh án, người giao và người nhận hồ sơ;

+ Một số hồ sơ hút thai, phá thai không ghi tên đơn vị lập hồ sơ bệnh án và thiếu các thông tin theo mẫu quy định như ngày đầu kỳ kinh cuối cùng, chỉ số sức khỏe toàn thân, phương pháp phá thai, chữ ký người xin phá thai...;

+ Hầu hết các hồ sơ không ký tên người lập bệnh án, không có Phiếu kết quả siêu âm thai trước khi phá thai, không có chữ ký người tư vấn phá thai

+ Không cập nhật đầy đủ trong sổ phá thai (sổ A5.2/YTCS): tháng 05/2017 có 17 hồ sơ phá thai mà sổ phá thai chỉ lập 03 người.

Hiện tại, đơn vị đã khắc phục các khuyết điểm trên (theo Báo cáo giải trình số 39/BC-TTYT ngày 30/6/2017 của đơn vị).

- Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn:

+ Một số bệnh án phá thai không có kết quả cận lâm sàng (xét nghiệm HCG, Phiếu siêu âm và hình ảnh siêu âm), không ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định (lý do phá thai, ngày đầu kỳ kinh cuối cùng, kê đơn thuốc không rõ liều dùng...)

+ Sổ phá thai không ghi đầy đủ cột mục;

+ Sử dụng Phiếu sinh đẻ kế hoạch (dùng cho hút thai) để ghi cho các ca đặt DCTC, ghi chép còn thiếu cột mục trong phiếu;

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đã khắc phục các nội dung còn thiếu trong các loại giấy tờ, sổ sách, bệnh án theo yêu cầu của Đoàn thanh tra (theo Báo cáo kết quả thực hiện sau thanh tra số 323/BC-TTYT ngày 12/7/2017 của đơn vị).

5. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát đối với Trạm y tế/Ban dân số - KHHGD cấp xã và Cộng tác viên dân số thôn/bản

Các đơn vị được thanh tra đều thực hiện việc giám sát chuyên môn đối với cơ sở thông qua các đợt dự giao ban tuyến xã, các đợt triển khai hoạt động chuyên môn, triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGD. Trong quá trình triển khai giám sát, kiểm tra các đơn vị đã chấn chỉnh, hỗ trợ trực tiếp đơn vị được kiểm tra.

Tuy nhiên, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Hiệp Hòa không lập biên bản kiểm tra giám sát khi thực hiện giám sát tại xã, thị trấn và không lập thông báo kết quả giám sát.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo

Các đơn vị đều thực hiện chế độ báo cáo cơ bản đảm bảo đúng quy định.

7. Công tác khen thưởng và thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP

Tại 03 Trung tâm Dân số - KHHGD được thanh tra đã tham mưu UBND huyện và đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo hướng dẫn số 13/HD-HĐTĐKT. Tuy nhiên, Trung tâm Dân số -

KHHGD huyện Yên Dũng không lập phiếu thu, phiếu chi khoản tiền khen thưởng được nhận về từ Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự kiến chậm nhất vào 31/7/2017, đơn vị sẽ hoàn thiện phiếu thu, phiếu chi theo quy định (theo Báo cáo khắc phục các tồn tại sau thanh tra số 18/BC-TTDS ngày 30/6/2017 của đơn vị).

Trong 03 đơn vị được thanh tra, chỉ có Trung tâm Dân số - KHHGD Lục Ngạn có đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP. Theo đó, năm 2016, đơn vị đã chi trả chế độ cho 259 người. Tuy nhiên, đến nay có 06 người đã trả lại và không nhận chế độ trợ cấp. Khoản kinh phí này đang được giữ tại đơn vị.

III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

1. Ưu điểm:

- Các đơn vị chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. 03/03 Trung tâm Dân số - KHHGD được thanh tra đều tham mưu văn bản với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo về công tác dân số - KHHGD trên địa bàn;

- Hoạt động phối hợp được thực hiện khá thường xuyên với các ban, ngành, đơn vị trong huyện;

- Công tác quản lý kho hậu cần đã được các đơn vị thực hiện cơ bản theo hướng dẫn và yêu cầu của Chi cục Dân số - KHHGD. Tại các đơn vị đều không để xảy ra tình trạng PTTT, thuốc, thiết yếu vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm y tế bị hư hỏng, biến chất, quá hạn sử dụng. Các danh mục thuốc thiết yếu, vật tư được cấp đầy đủ kèm theo PTTT lâm sàng cho các đơn vị thực hiện dịch vụ trên địa bàn đảm bảo thuận lợi, kịp thời và hiệu quả. Không phát hiện tình trạng thất thoát thuốc, vật tư y tế tiêu hao và PTTT tại các đơn vị được kiểm tra;

- Trang thiết bị do Tổng cục Dân số - KHHGD và Chi cục Dân số - KHHGD cấp về được phục vụ cho hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGD tại địa bàn;

- Các đơn vị đều tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn đối với tuyến dưới;

- Công tác thống kê, báo cáo đảm bảo tiến độ;

- Có sự quan tâm, đầu tư về nguồn lực của UBND huyện, xã cho công tác thi đua, khen thưởng nói riêng và công tác dân số - KHHGD nói chung.

2. Hạn chế

- Chưa thực hiện đầy đủ các quy trình trong hoạt động kiểm tra, giám sát. Mới chỉ quan tâm đến việc giám sát, cầm tay chỉ việc thực tế ở cơ sở mà chưa chú trọng đến tổng hợp báo cáo, rút kinh nghiệm chung sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát;

- Việc quản lý thuốc thiết yếu, vật tư y tế tiêu hao tại Trung tâm Dân số - KHHGD chưa thực sự chặt chẽ do chưa thể hiện số lô, hạn sử dụng, nước sản xuất, biên bản kiểm nhập của từng danh mục trong các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc thẻ kho; có đơn vị chưa lập thẻ kho, chưa lập phiếu xuất, nhập kho cho hàng hóa TTHX và XHH;

- Còn có đơn vị chưa hạch toán vào chứng từ kế toán các hàng hóa miễn phí hoặc TTXH, XHH;

- Việc tuân thủ quy chế chuyên môn trong lập và ghi chép sổ sách liên quan đến lĩnh vực KHHGD còn chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định;
- Trong quản lý tài sản, trang thiết bị, còn tình trạng sơ sài, không lập đầy đủ sổ theo dõi sử dụng tài sản;
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD đều chưa được cấp giấy phép hoạt động, một số cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ chưa có chứng chỉ hành nghề.

3. Nguyên nhân của hạn chế

- Thủ trưởng của một số đơn vị chưa sâu sát trong chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị và triển khai đối với cơ sở;
- Do sự thiếu cẩn thận trong thực hiện quy chế chuyên môn về ghi chép sổ sách của cán bộ cung cấp dịch vụ, sự chủ quan của cán bộ kế toán một số Trung tâm Y tế đối với hàng hóa được cấp miễn phí;
- Trung tâm Dân số - KHHGD không có cán bộ được quản lý kho hậu cần PTTT, hàng hóa SKSS nên việc nắm bắt các quy định trong quản lý, ghi chép phiếu xuất, nhập, thẻ kho còn hạn chế;
- Công tác giám sát, hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực theo dõi, quản lý xuất, nhập hàng hóa miễn phí cũng như hàng hóa TTXH, XHH của Chi cục Dân số - KHHGD đối với Trung tâm Dân số - KHHGD còn chưa thường xuyên, chưa sâu sát;
- Do một số điều kiện về cơ sở vật chất, con người chưa đảm bảo nên các đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hành nghề; một số cán bộ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề.

* Đoàn thanh tra đã hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót. Theo đó, các đơn vị cũng đã báo cáo về Đoàn thanh tra kết quả khắc phục sai phạm bằng văn bản.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

1. Đối với Chi cục Dân số - KHHGD

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Trung tâm Dân số - KHHGD và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh;
- Tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý kho hậu cần PTTT và hàng hóa SKSS đảm bảo đúng theo quy định.

2. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang

Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD trên địa bàn tỉnh về các quy định trong chăm sóc SKSS theo đúng chuẩn quốc gia, đặc biệt cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ chuyên môn về nghiệp vụ lập cũng như ghi chép phiếu đặt, tháo vòng và hồ sơ bệnh án phá thai theo Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 05/4/2011 của Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ bệnh án.

3. Đối với các đơn vị được thanh tra

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, hàng hóa SKSS/KHHGD; tăng cường giám sát, hướng dẫn việc thực hiện quy chế chuyên môn tại đơn vị và các xã, thị trấn.

Nghiêm túc thực hiện các nội dung đã nêu trong các kết luận của Đoàn thanh tra tại đơn vị, cụ thể:

- Hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động theo quy định hiện hành đối với 03 đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ KHHGD là Trung tâm Dân số - KHHGD Hiệp Hòa và Trung tâm Y tế các huyện Yên Dũng và Hiệp Hòa;

- Rút kinh nghiệm trong quản lý kho hậu cần PTTT và hàng hóa SKSS, cụ thể: khi nhập, xuất hàng hóa phải có phiếu xuất, nhập, biên bản kiểm nhập; lập thẻ kho; vào sổ sách kế toán đối với tất cả các mặt hàng miễn phí, TTXH và XHH;

- Tiếp tục khắc phục các hạn chế trong quy chế chuyên môn về ghi chép sổ sách, hồ sơ bệnh án....

Ngoài ra, các đơn vị cần rút kinh nghiệm và thực hiện trong thời gian tới những nội dung sau:

* Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Yên Dũng: Tổng hợp kết quả khám, kiểm tra sức khỏe trong hoạt động các mô hình, đề án.

* Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Hiệp Hòa:

+ Lập Phiếu đặt vòng khi thực hiện dịch vụ tại đơn vị;

+ Lập biên bản làm việc và thông báo kết quả khi tổ chức kiểm tra, giám sát xã, thị trấn;

+ Hoàn thiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề đối với cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ KHHGD/SKSS.

* Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa:

+ Thực hiện đúng quy trình về phòng chống nhiễm khuẩn;

+ Hoàn thiện biển tên phòng; lập phiếu đặt vòng theo quy định.

3. Giao cho Chánh thanh tra đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị được giao nhiệm vụ nêu trên.

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra này:

- Kết luận được gửi về các đơn vị được thanh tra và các đơn vị liên quan (Chi cục Dân số - KHHGD, phòng Y tế 03 huyện có thanh tra), các đơn vị được thanh tra thực hiện công khai kết luận tại đơn vị;

- Giao cho Chánh Văn phòng Sở y tế thực hiện thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 02 lần, mỗi lần 05 ngày liên tục./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thanh tra Tổng cục DS-KHHGD;
- Phòng Y tế, TT DS-KHHGD, TTYT huyện: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn;
- Chánh thanh tra Sở Y tế;
- Chi cục DS-KHHGD;
- Lưu VT, Ttra.

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở (đ/c Sinh);
- Thanh tra Sở Y tế.

